



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2281-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 9/2554

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัวต่อเนื่องตามการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี ประกอบกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ยังคงขยายตัวสูงทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากปัจจัยชั่วคราว

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังคงมีแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่องแม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง แต่การขาดการผันเงินเพื่อและต้นทุนการผลิตยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในช่วงต่อไป

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย มีดังนี้

อุปสงค์ในประเทศขยายตัวได้ดี โดยดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้อยละ 3.3 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนตามเครื่องชี้ในเกือบทุกหมวดทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสินเชื่อภาคครัวเรือนที่ขยายตัว ส่วน**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)** ขยายตัวร้อยละ 11.8 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของเครื่องชี้ในทุกหมวด โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวตามการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นที่อยู่ในเกณฑ์ดี และอีกส่วนหนึ่งตามการนำเข้าสินค้าทุน ซึ่งเป็นการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์ อีกทั้งยังคงมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้า สำหรับ**ภาครัฐ**ยังคงมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 18.8 พันล้านบาท ซึ่งแม้ว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่มีการเร่งเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมาก แต่ในภาพรวมอัตราการเบิกจ่ายทั้งงบประมาณและงบลงทุนยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี

อุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวดีต่อเนื่องทั้งการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว โดยการส่งออกมีมูลค่ารวม 18,406 ล้านดอลลาร์ สรอ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์และเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 29.1 โดยขยายตัวดีในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวสูง ตามราคาขายพาราที่เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ด้านปริมาณขยายตัวตามการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามการส่งออกยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเดือนนี้ยังมีการส่งออกทองคำมูลค่า 1,240 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนค่อนข้างมากตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกที่สูงขึ้น สำหรับการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องโดย**นักท่องเที่ยวต่างประเทศ**มีจำนวน 1.8 ล้านคน เป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เป็นสำคัญ ส่วนอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 68.9 สูงขึ้นจากร้อยละ 65.7 ในเดือนเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการปรับดีขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ

ภาคการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนนี้ลดลงร้อยละ 3.4 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว อาทิ การปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ ทำให้การผลิตในหมวดปิโตรเลียมลดลงมาก และการผลิต

ในหมวด Hard Disk Drive หดตัวจากฐานการผลิตที่สูงในระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งหากไม่รวมการผลิตในหมวดดังกล่าว ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวตามการผลิตในหมวดอื่นๆ อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ สำหรับผลผลิตเกษตรขยายตัวต่อเนื่องตามผลผลิตเกือบทุกชนิดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ยกเว้นปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง ที่ยังคงได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและปัญหาแมลงระบาด ขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรยังขยายตัวถึงร้อยละ 32.4 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 36.1

อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัว ส่งผลให้การนำเข้าในเดือนนี้มีมูลค่ารวม 16,375 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งมูลค่าการส่งออกที่มากกว่ามูลค่าการนำเข้า ทำให้ดุลการค้ากลับมาเกินดุล 2.0 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

สินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.0 จากการเพิ่มขึ้นของทั้งสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนและสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจ สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่เงินฝากของสถาบันรับฝากเงิน (รวมตัวแลกเงิน) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการไหลกลับของเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ ยังคงมีแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนนี้ลดลงจากเดือนก่อน แต่ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในช่วงต่อไป สำหรับเสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยดุลการชำระเงินยังคงเกินดุลต่อเนื่องและเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับมั่นคง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค
โทร. 0-2283-5647, 0-2283-5648
e-mail: MPGMacroEconomicsTeam@bot.or.th